



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	จันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

'ทศพร' หนุนสอบยูเน็ตวัดคุณภาพ'น.'

- แนะสทศ. ออกข้อสอบไม่อิง'ทีคิวเอฟ'
- สมศ. ถกบอร์ดเล็กใช้ผลประเมินรอบ 4

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงข่าวรณีกกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกมาคัดค้านการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (ยูเน็ต) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ขณะที่ผู้บริหาร สทศ. ระบุว่าไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และการจัดสอบยูเน็ตก็อิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ทีคิวเอฟ) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการสอบยูเน็ต เพื่อจะได้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย แต่กังวลที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดให้ใช้คะแนนยูเน็ต เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยรอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ขณะเดียวกัน สทศ. ก็ได้

พัฒนาข้อสอบยูเน็ต โดยอิงมาตรฐานทีคิวเอฟ ของ สกอ. แต่ทีคิวเอฟ สกอ. กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทีคิวเอฟแต่ละสาขาวิชาที่มีความแตกต่างกัน หากวัดเป็นการทั่วไป ผลลัพธ์คงไม่สะท้อนอะไร "สกอ. เคยทักท้วง สมศ. ไปแล้วว่าตัวชี้วัด ยูเน็ตไม่เหมาะสม จะกลายเป็นการบังคับให้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมข้อมูลให้ สมศ. ซึ่งก็คือ บังคับให้เด็กสอบยูเน็ต แต่หากจะใช้ยูเน็ตวัดผลทั่วไปเพื่อดูภาพรวมบัณฑิตน่าจะเหมาะสมกว่า ล่าสุด สกอ. ได้หารือกับ สมศ. และได้ย้ำว่าไม่เห็นด้วย พร้อมทำหนังสือยืนยันขอให้ สมศ. ทบทวน ซึ่ง สมศ. ระบุว่าขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร สมศ. ส่วนข้อเสนอให้ใช้คะแนนยูเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนั้น ส่วนตัวเห็นว่ายูเน็ต ไม่ใช่ยาวิเศษที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง ส่วนที่ถามว่าต้องสอบยูเน็ตเพราะเป็นไปตามพันธกิจ

ที่กฎหมายกำหนดนั้น ตนเห็นว่าหากไม่สามารถทำได้ ก็สามารถแก้ไขพระราชกฤษฎีกาได้

ด้านนายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า การประเมินรอบ 3 สมศ. ใช้ทีคิวเอฟของ สกอ. เป็นตัวบ่งชี้หนึ่ง แต่ได้รับเสียงสะท้อนจากมหาวิทยาลัยว่าทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะมหาวิทยาลัยต่างคนต่างทำ จึงอยากให้มีหน่วยงานกลางมาทำหน้าที่ วัดประเมินผล ซึ่งเมื่อ สทศ. จะจัดสอบยูเน็ต สมศ. จึงเห็นว่าน่าจะนำผลสอบมาใช้ เพื่อให้การสอบมีประโยชน์ และเกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา แต่หาก สกอ. เสนอให้ยกเลิกการใช้ ยูเน็ตเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินภายนอก รอบ 4 นั้น จะนำเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 29 เมษายน รวมถึงจะดูด้วยว่า หากไม่ใช้ยูเน็ต จะมีตัวประเมินใดที่จะสะท้อนคุณภาพบัณฑิตได้ดีกว่า

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล. ไม่เห็นด้วยกับการสอบยูเน็ต เพราะการใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ ไม่ได้ช่วยวัดคุณภาพนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย สิ้นเปลือง เป็นการแก่นักศึกษาและเกิดความซ้ำซ้อน